



## ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองสรรพาวุธ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ตามประกาศ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองสรรพาวุธ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๕ อัตรา นั้น

บัดนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๑๒ ราย และให้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา เพื่อเข้าสอบ ณ ห้องเรียนกองสรรพาวุธ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

๒. กำหนดการสอบข้อเขียน ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องเรียน กองสรรพาวุธ กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๓. การแต่งกาย ชุดสุภาพ พร้อมบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจนทั้งรูปถ่ายและตัวอักษร หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งจะไม่ให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายตามประกาศนี้ มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเงื่อนไข หรือไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกหรือเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจไปแล้วจะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการโดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี กฤษกร พลธีธัญญวงศ์

( กฤษกร พลธีธัญญวงศ์ )

รองผู้บัญชาการฯ รักษาการแทน

ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พันตำรวจเอก

  
( ชานานู ชานานูเวช )

รักษาราชการแทน ผู้บังคับการ กองสรรพาวุธ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองสรรพาวุธ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เลขบัตรประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวปพิชญา ปิงเมือง	๐๐๑	
๒	นายภูริเดช ลีนปราชนา	๐๐๒	
๓	นายภาวิศ เพ็ชรคำ	๐๐๓	
๔	นางสาวพรพรรณ ฤกษ์อัครการ	๐๐๔	
๕	นายขวัญชนก ไชแสง	๐๐๕	
๖	นางสาวกรรวิ เขียวอ่อน	๐๐๖	
๗	นายนวัช ทองนอก	๐๐๗	
๘	นายกวิน หลิมจามนน์	๐๐๘	
๙	นายภูรินทร์ ฝัดศิริ	๐๐๙	
๑๐	ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนาภรณ์ สีลาสาร	๐๑๐	
๑๑	สิบตำรวจตรี ชาญชัย เจียมจิโรจน์	๐๑๑	
๑๒	นายนันทบุตร รั้วเหลือง	๐๑๒	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจโท



( เชาวลิต คงสำรวย )

รองผู้กำกับการฯ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ กองสรรพาวุธ